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นางอมรรัตน์  เนื้อจำรูญรัตน์       - ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าโมกครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียน 
เลขานุการสภาเทศบาล เชิญท่านประธานทำหน้าที่ประธานการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าโมกครบองค์ประชุมแล้ว อยู่ในที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 12 ท่าน ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 

ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ผมมีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ 
ประธานสภาเทศบาล เรื่องแรก ผมขอขอบพระคุณท่านเจษฎา  ปาลวัฒน์  ปลัดอำเภอป่าโมก  

และท่านพ.ต.ท ธวัชชัย  จันปุ่ม สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจ 
ภูธรป่าโมก ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง ญัตติ 
2.1 เรื่อง เห็นชอบเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2567 และร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
ตำบลป่าโมก ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  อัตราค่าน้ำประปา และการ
อนุญาตใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลป่าโมก พ.ศ.2567 

    ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์    - ก่อนที่จะพิจารณาร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการ 
ประธานสภาเทศบาล       ประปา (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2567และเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลตำบลป่าโมก ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  อัตราค่าน้ำประปาและ
การอนุญาตใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลป่าโมก พ.ศ.2567 วาระที่ ๒ ขั้น
แปรญัตติขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าโมก ชี้แจงรายละเอียด
ด้วยครับ 

นางอมรรัตน์ เนื้อจำรูญรัตน์ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. ๒๕65 ข้อ ๕0 เมื่อ

คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น  
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า  
ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด    
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติ
ด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการ
ด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ต่อไปเชิญท่านบำรุง  แย้มนิยม ประธานแปรญัตติฯ รายงานผลการพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล  และความเห็นของคณะกรรมการแปรร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เฉพาะการกิจการประปา (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2567 และร่างเทศ
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บัญญัติเทศบาลตำบลป่าโมก ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   อัตราค่าน้ำประปา 
และการอนุญาตใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลป่าโมก พ.ศ.2567 

นายบำรุง แย้มนิยม  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
ประธานแปรญัตติฯ  ผมนายบำรุง  แย้มนิยม  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
   - ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567      

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มอบให้คณะกรรมการชุดแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัตินำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการ  
ประปา (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2567 ซึ่งที่ประชุมมีมติรับหลักการแล้ว 
และรับไปพิจารณาแปรญัตติ  มีกำหนด 3 วัน ตั้ งแต่วันที่  25 - 27 
กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ของแต่ละวัน     
รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นั้น  

   - ท่านประธานสภาครับ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติ   
ในวันที่  25 - 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ได้ตามปกติ        
แต่ปรากฎว่าที่ท่านสมาชิกสภาได้ที่กำหนดให้ห้องประชุมแปรญัตติคือห้อง
ประชุมสภาเทศบาลในวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการฯ   
ได้มาแปรญัตติปรากฎว่าห้องประชุมสภาถูกปิดไว้ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ผมขออนุญาตยุติการประชุมก่อน เดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายบำรุง แย้มนิยม  - มีเหตุอันควรอันใดที่ต้องยุติการประชุมสภาครับ 
ประธานแปรญัตติฯ   

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เราต้องคุยกันเรื่องนี้กันก่อนนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายบำรุง แย้มนิยม  - ทำไมท่านไม่คุยกันก่อนละครับ 
ประธานแปรญัตติฯ   

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญท่านฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายฉลวย  กระจ่างจิตร์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เนื่องจากท่านบำรุง  

แย้มนิยม กำลังอภิปรายในเรื่องนี้อยู่ ขออนุญาตให้ดำเนินการให้เสร็จเป็น
เรื่องๆไปครับ ไม่ควรจะมาขอพักการประชุมครับ 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ได้ครับ ถ้าอย่างนั้นเชิญท่านบำรุง แย้มนิยม อภิปรายต่อครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายบำรุง แย้มนิยม  - ขออนุญาตต่อครับ เนื่องจากปรากฎว่าห้องประชุมที่ท่านเสนอไว้คือห้องประชุม 
ประธานแปรญัตติฯ  สภาเทศบาลเป็นที่ทำการรับแปรญัตติฯ ซึ่งห้องประชุมมีการล็อคกุญแจไว้

คณะกรรมการจึงไม่สามารถเข้าได้ ผมก็นั่งอยู่หน้าห้องบังเอิญหน้าห้องประชุม
ก็เป็นห้องน้ำผมไม่อันควรผมก็ต้องไปอยู่ในรถบ้างอะไรบ้างเพราะมันเป็น
วันหยุดราชการเราไม่อยากเข้าไปห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ ในการแปรญัตติ
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ครั้งนี้ผมมาปฏิบัติหน้าที่ทั้ง 3 วันโดยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567   
ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ห้องประชุมนี้ ต้องใช้ในการประชุม กำหนดห้องไว้   
ผมว่าห้องไม่มีบริการกับคณะกรรมการฯ ที่จะให้มานั่งรับแปรญัตติดังกล่าว
ครับ 

   - ซ่ึงบัดนี้คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการตามมติแล้ว ปรากฏผลดังนี้ 
1. ร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการ ประปา (เพ่ิมเติม) 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2567 

1. หลักการ  ไม่มีผู้ขอแก้ไข  ไม่มีการแก้ไข 
2. เหตุผล  ไม่มีผู้ขอแก้ไข  ไม่มีการแก้ไข 

2. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปา่โมก ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  อัตราค่า
น้ำประปา และการอนุญาตใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลป่าโมก พ.ศ.2567 

1. หลักการ  ไม่มีผู้ขอแก้ไข  ไม่มีการแก้ไข 
2. เหตุผล  ไม่มีผู้ขอแก้ไข  ไม่มีการแก้ไข 

คณะกรรมการจึงได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการกิจการประปา (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2567 และร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลตำบลป่าโมก ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อัตราค่า
น้ำประปา และการอนุญาตใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลป่าโมก พ.ศ.2567 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 มีความเห็นว่าร่างเทศบัญญัติทั้ง 2 ฉบับนี้
เป็นไปโดยถูกต้องตามวิธีการงบประมาณ เห็นควรให้เป็นไปตามร่างเดิมทุก
ประการ  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ท่านพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2  

- ผมขอหารือกับท่านประธานสภาครับ เรื่องแรกเกี่ยวกับเอกสารการประชุม 
ที่ท่านประธานได้ส่งให้กับสมาชิกสภามีจำนวน 3 ฉบับไม่ทราบว่าตรงกับ
ท่านสมาชิกสภาท่านอ่ืนหรือเปล่า ฉบับแรกคือหนังสือเชิญประชุมมีอยู่ 2 แผ่น   
ฉบับที่  2 บทประชุมสภา ฉบับที่  3 บันทึกคณะกรรมการแปรญัตติ
งบประมาณรายจ่ายกิจการประปา ผมดูแล้วเห็นว่าตามที่ตกลงภายในที่
ประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว เรารับหลักการไปให้มีการแปรญัตติ หลักการแรกเรา
รับไปแล้ว หลักการณ์ ที่  2 กำหนดในที่ประชุมนี้ ให้มีการแปรญัตติ  
3 วันคือวันที่  25 - 27 กุมภาพัน์  2567 ตามที่ท่านพรรษพร สุดใจ  
ได้เสนอและช่วงระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ตกลงกันที่เรียบร้อย   
แต่ในบันทึกคณะกรรมการที่ผมได้รับนี่ไม่ทราบว่าท่านอ่ืนได้รับกี่แผ่นครับ
ผมได้รับจำนวน 2 แผ่น แผ่นแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 อันนี้ไม่ทราบว่าวันไหนกันแน่ที่ท่านบำรุง แย้มนิยม 
รายงานเมื่ อสักครู่นี้ คือ  วันที่  25 กุมภาพันธ์  2567 ถึ ง วันที่  27  
กุมภาพันธ์ 2567 แต่แผ่นแรกเป็น วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2567 เปลี่ยนวันแก้วันหรือเปล่า และวรรคที่ 2 รับรองว่า
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วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ไม่มีใครมาแก้ไขแผ่นที่ 2 อันนี้ถูกต้องครับ 
กำหนด 3  วัน  ระหว่างวันที่  25 กุมภาพันธ์  2567 ถึง วันที่  27  
กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ฉบับนี้ถูกต้อง และ
ไม่มีใครมาแก้ไขในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เราแปรญัตติกัน 3 วัน 
ทำไมแจกเอกสารแค่ 2 วัน คือวันที่ 26 กับ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ส่วนใน
วันที่ 24 หรือ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ยังไม่แน่เพราะในเอกสารนี้เป็น 2 วัน 
เอกสารไม่มีการแปรญัตติไม่ทราบว่ามีใครมาแปรญัตติไหม หรือข้อความ
เป็นอย่างไรครับ ส่วนเรื่องที่ 2 การที่ท่านบำรุง แย้มนิยมได้ อ่านชี้แจงไปว่า
มาทำงาน กำหนดได้ 3 วันคือวันที่  25 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่าง   
08.30 - 16.30 น. คณะกรรมการแปรญัตติได้มาทำงานแต่เข้าห้องทำงานไม่ได้
เพราะในระเบียบเราคุยกันไว้แล้วว่าจะต้อง 8 ชั่วโมง รวมแล้วให้ได้ 24 ชั่วโมง
เพราะงบประมาณนี้จะแปรญัตติ 3 วาระรวดเดียวไม่ได้ จะต้องมีการกำหนดให้มี
การแปรญัตติ 24 ชั่วโมง ซึ่งอันนี้มีแค่ 2 วัน แล้วก็ท่านบำรุงก็บอกว่าไม่สามารถ
เข้าทำงานได้ ผมเกรงว่าจะขัดกับระเบียบข้อบังคับที่ว่าจะต้อง 24 ชั่วโมง ที่เราได้
ตกลงกันไว้ ขอหารือท่านประธานสภาให้ท่านช่วยวินิจฉัยด้วย ขอบคุณครับ  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุรพร  สรณารักษ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี            เรื่องวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 อะไรที่ผิดพลาดและเรื่องที่เข้าห้อง 

ประชุมสภาไม่ได้ของให้หัวหน้าสำนัดปลัดเทศบาลช่วยชี้แจง ด้วยครับ       

นางลภัสรดา  จงแพทย์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
หัวหน้าสำนักปลัด  ดิฉันนางลภัสรดา  จงแพทย์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงค่ะ  

จากรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2567 คณะกรรมการได้มารับการแปรญัตติมติที่ประชุมในวันนี้ไม่มีผู้มาขอ
แปรญัตติค่ะ และส่วนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 มติที่ประชุมในวันนี้
ไม่มีผู้มาขอแปรญัตติเช่นกันและวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มติที่ประชุม
ในวันนี้ไม่มีผู้มาขอแปรญัตติ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - สิ่งนี้ก็มีอยู่ในรายงานประชุมแล้ว แต่ท่านสมาชิกอยากจะทราบว่าทำไมถึง 
ประธานสภาเทศบาล เข้าห้องประชุมไม่ได้ เพราะว่าเราตกลงกันว่าจะรับแปรญัตติกันที่ห้อง

ประชุมสภา แต่ว่าสมาชิกสภามาแล้วไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้เพราะ
เหตุใด 

นางลภัสรดา  จงแพทย์  - ต้องขอโทษด้วยนะคะ การที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดห้องประชุมสภา 
หัวหน้าสำนักปลัด ให้เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ไดไ้ปนั่งทำเอกสารแปรญัตติอยู่ที่ห้องสำนักปลัด  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - จริงๆ แล้วเรานัดที่ห้องประชุมสภา ถึงเวลาเราต้องมาเปิดห้องรอ 
ประธานสภาเทศบาล เดี๋ยวคณะกรรมการก็จะมานั่งรอแปรญัตติที่นี้ห้องประชุมเราเปิดไม่ได้     

ก็เกิดปัญหา 
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นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุรพร  สรณารักษ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                 ผมว่าให้มีการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรดีกว่าส่วนท่านสมาชิกสภาจะให้ 

ดำเนินการต่ออย่างไร จะให้ตั้งคณะกรรมการ ก็ทำหนังสือมาได้เลยจะให้ตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ทำหนังสือมาผมจะตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ว่าเป็น เพราะเหตุ ใดถึงไม่มาปฏิบัติหน้ าที่ เพราะอะไร        
ท่านสมาชิกท่านไม่สบายใจเพราะว่าท่านมาแต่ท่านนั่งอยู่ในรถเพราะเข้า
ห้องประชุมไม่ได้ ส่วนท่านว่าท่านนั่งรออยู่ในห้องอย่าไปต่อความยาวสาว  
ความยืดเลยผมว่าไม่ใช่ เพราะท่านสมาชิกเขาเดินได้ทุกห้องเข้าตรวจสอบ
แล้วขอให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรและจะเสนอต่อท่านสมาชิกสภา     
ส่วนท่านสมาชิกสภาจะให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ทำหนังสือมา
ผมจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ ขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญท่านพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 ผมขอให้

เจ้าหน้าที่ตอบให้ตรงคำถามด้วยครับ คือเรื่องที่ผมถามไปว่าเอกสารบันทึก
คณะกรรมการแปรญัตติที่แผ่นแรกบอกวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2567 
อันนี้ตกลงเป็นวันที่  25 - 27 กุมภาพันธ์ 2567 หรือวันที่  24 - 26 
กุมภาพันธ์ 2567 เรื่องที่ 2 เอกสารแปรญัตติ 3 วัน คือวันที่ 25 - 27 
กุมภาพันธ์ 2567 ตามที่เราตกลงในห้องประชุมแต่เอกสารที่ผมได้รับมีแค่ 
2 วัน คือ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 กับ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 
ขาดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ไปเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2567 ไม่มีใครมาแปรญัตติ คือเอกสารที่เจ้าหน้าที่มีอยู่แต่สมาชิกสภาไม่ได้
รับเอกสารตัวนี้ ขอตอบให้ตรงคำถามครับขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุรพร  สรณารักษ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                เมื่อสักครู่นี้คำตามตกไปหนึ่งคำถาม เรื่องของวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์  

2567 กับวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2567 ขอให้หัวหน้าสำนักปลัดช่วยชี้แจง
ด้วยครับ 

นางลภัสรดา  จงแพทย์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกผู้สภาทรงเกียรติ 
หัวหน้าสำนักปลัด ดิฉันนางลภัสรดา  จงแพทย์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงค่ะ            
 ในวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  เจ้าหน้าที่ได้พิมพ์เอกสารผิดจริงๆ  ต้องเป็น
 วันที่ 25 – 27  กุมภาพันธ์ 2567  ค่ะ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ก่อนส่งเอกสารน่าจะตรวจดูให้ดี เพราะว่าเห็นกันง่ายๆ ไม่ได้ลึกลับ 
ประธานสภาเทศบาล   ซับซ้อนอะไรเลย เพราะอยู่ที่หัวกระดาษแต่เราก็ผิดอีกแล้ว 
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    - เชิญท่านสุพล เรืองฤทธิ์ ปลัดเทศบาล ครับ 

นายสุพล  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ปลัดเทศบาลตำบลป่าโมก ต้องขออภัยในเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่ได้พิมพ์เอกสารผิดพลาดในเรื่องที่เรา

ได้กำหนดวันแปรญัตติ ในระหว่างวันที่  25 -27 กุมภาพันธ์ 2567          
ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ซึ่งในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 
ไม่มีผู้มาขอแปรญัตติส่วนในเรื่องของสถานที่ค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึ่ง     
ตามรายงานของคณะกรรมการมีอยู่ในเอกสารสามารถตรวจสอบได้จะมีทุกวัน 
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 รับแปรญัตติตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 
คณะกรรมการได้ ร่วมกันพิจารณาแล้วเวลา 16.50 น.ในวันที่  25 
กุมภาพันธ์ 2567 ไม่มีผู้มาขอยื่นแปรญัตติทั้ง 2 ฉบับ ส่วนวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2567 ไม่มีผู้มาขอยื่นแต่ญัตติคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านประชุม
เมื่อเวลา 16.30 น.ถึง 16.50 น.ไม่มีผู้มาขอยื่นแปรญัตติทั้ง 2 ฉบับ      
มีเอกสารเรียบร้อยในส่วนของสถานที่ ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2567 
ผมก็ขับรถมาดูเห็นท่านบำรุง แย้มนิยม มีรถท่านบำรุงมาเจ้าหน้าที่ทำงาน
อยู่ที่ห้องสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ ไม่ ได้มาประสานกับท่านสท .เลยเกิด
ข้อผิดพลาดขึ้นในครั้งนี้  ส่วนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เราได้เปิดห้อง
ประชุมเพ่ือที่ให้ทางคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านมา นั่งรับการแปรญัตติไม่มี
ผู้ใดมายื่นขอแปรญัตติ มีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ ส่วนใน 
เรื่องของสถานที่บางทีเรา มีงานซ้ำซ้อนกันอยู่แต่เราก็อาจจะมีปัญหาในเรื่อง
สถานที่ในโอกาสต่อไปอาจจะต้องหาห้องประชุมเล็กๆ สักห้องเพ่ือที่เราจะ
ได้สามารถให้คณะกรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าไปรับแปรญัตติได้ขอชี้แจงให้ทาง
ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาให้เข้าใจตามนี้ครับ  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ท่านพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ท่าน

ปลัดเทศบาลชี้แจงขาดไปอีกหนึ่งข้อ เอกสารมีการแปรญัตติกัน 3 วัน     
แต่เอกสารที่สมาชิกสภาได้มา ได้รับมา 2 วัน ขาดไปอีก  1 วัน ขอทราบ
เหตุผลเรื่องนี้ ลืมถ่ายแจกหรือว่ามีการแปรญัตติกันแค่ 2 วัน 

นายสุพล  เรืองฤทธิ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ปลัดเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้ถ่ายเอกสารอีก 

1 วันให้ท่านครับ ซึ่งเอกสารตัวจริงนี้อยู่ที่ผมเดี๋ยวจะถ่ายเอกสารเพ่ิมให้ครบ 
ทั้ง 3 พร้อมบทสรุปของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สรุปว่าไม่มีผู้มาขอ
แปรญัตติแต่อย่างใดอย่างที่ท่าน สท.บำรุง  แย้มนิยม ได้อธิบายให้ทางสภา
รับทราบแล้วขอให้เจ้าหน้าที่ไปถ่ายเอกสารเพิ่มเติมให้ครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญท่านพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณ ีสมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
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พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 ในเมื่อท่าน

ปลัดเทศบาลยอมรับมาแล้วว่าเจ้าหน้าที่รับว่าพิมพ์ผิด เรื่องนี้เรื่องที่ 1  
เรื่อง 2 ถ่ายเอกสารไม่ครบก็ขอให้ผู้จดรายงานการประชุมบันทึกข้อความนี้
ไว้ในรายงานการประชุมที่จะต้องรับรองในครั้งหน้าด้วยให้มีในรายงานการ
ประชุมว่าท่านปลัดได้ยอมรับมาแล้วว่าเจ้าหน้าที่ว่าพิมพ์ เอกสารผิด  
ยอมรับว่าตัวจริงมี แต่ไม่ได้ถ่ายเอกสารให้สมาชิกสภาที่เข้าร่วมประชุมได้
พิจารณาถึงเอกสารอยากจะให้นำเข้าร่วมประชุมให้ถูกต้องครบถ้วนก็ขอให้
บันทึกไว้ในรายงานการประชุมให้ครบถ้วนด้วยขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา (เพ่ิมเติม) 

ฉบับที่ 2 พ.ศ.2567 และร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าโมก ปรับปรุง
อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อัตราค่าน้ำประปา และการอนุญาตใช้น้ำประปา
เทศบาลตำบลป่าโมก พ.ศ.2567 ให้ที่ประชุมสภาเทศบาล ได้ทราบแล้ว 
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มาเสนอขอแปรญัตติ และ
คณะกรรมการได้ร่วมกันตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การกิจการประปา (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2567 และร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลป่าโมก ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อัตราค่าน้ำประปา 
และการอนุญาตใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลป่าโมก พ.ศ.2567 ซึ่งไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด จึงได้ส่งเทศบัญญัติตามร่างเดิมให้กับ ประธานสภา
เทศบาลตำบลป่าโมก เพ่ือนำเสนอสภาเทศบาลตำบลป่าโมก พิจารณาใน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป ผมขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง
ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ
ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ วาระท่ี ๒ ขอเชิญครับ 

นางอมรรัตน์ เนื้อจำรูญรัตน์ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65 หมวด ๓ ข้อ ๕๑ กำหนดว่า 

"ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มี
การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน"  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 
ประธานสภาเทศบาล   (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2567 ในวาระท่ี ๒ ไม่มีการเสนอขอแปรญัตติ 

จึงขอมติที่ประชุมว่าควรให้คงร่างเดิมตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
หรือไม่ มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ คงตามร่างเดิม โปรดยกมือครับ 
สมาชิกสภาเห็นชอบ   7   ทา่น 
- สมาชิกสภาท่านใดไมเ่ห็นชอบ กรุณายกมือครับ  
- สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ    4    ท่าน 
- สมาชิกสภาไม่ออกเสียง   1    ท่าน 
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นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญท่านฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์    - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขออนุญาตครับ   

ในการยกมือท่านประธานสภามีสิทธิ์ยกมือด้วยหรือครับในช่วงแรกนี้  
เพราะว่าเสียงของสมาชิกสภายังไม่เท่ากันทางด้านล่างยังไม่ได้ยังมือเท่ากันเลย 
ท่านยกมือได้หรือครับ เหมือนเมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้วตามที่ท่าน       
พันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี ได้ประท้วงไว้ครับ  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งครับ ซึ่งผมก็มีสิทธิ์ที่จะยกมือได ้
ประธานสภาเทศบาล    

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์    - ท่านมีสิทธิ์ยกมือครับ แต่ท่านเป็นประธานต้องเป็นกลางครับ เพราะว่า 
สมาชิกสภาเทศบาล เสียงยังไม่เท่ากันท่านยกมือได้ยังไงครับ ท่านได้ดูกฎระเบียบของการประชุม

สภาหรือไม่ครับ ชอบผมก็ชอบครับ ยกมือก็ยกได้ครับ ผมก็อยากช่วยยกมือ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ไม่มีในระเบียบว่าประธานสภาห้ามยกมือถ้ามีเสียงเท่ากันประธานสภา 
ประธานสภาเทศบาล มีสิทธิ์ยกมือตัดสินอีกครั้งหนี่ง ผมเป็นสมาชิกสภาท่านหนึ่งผมมาสิทธิ์ยกมือได้ 

ที่ประชุม  - มีมติในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2567 วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 
สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบให้คงตามร่างเดิม  
(เห็นชอบ   7     เสียง) (ไม่เห็นชอบ   4     เสียง)  
(ไม่ออกเสียง   1   เสียง) 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าโมก ปรับปรุง 
ประธานสภาเทศบาล  อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อัตราค่าน้ำประปา และการอนุญาตใช้น้ำประปา

เทศบาลตำบลป่าโมก พ.ศ.2567  
ในวาระที่ ๒ ไม่มีการเสนอขอแปรญัตติ จึงขอมติที่ประชุมว่าควรให้คงร่าง
เดิมตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่ มีสมาชิกสภาท่านใด
เห็นชอบให้ คงตามร่างเดิม โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกสภาเห็นชอบ   6   ท่าน 
- สมาชิกสภาท่านใดไมเ่ห็นชอบ กรุณายกมือครับ  
- สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ     4    ท่าน 
- สมาชิกสภาไม่ออกเสียง     2      ท่าน 

ที่ประชุม  - มีมติในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าโมก ปรับปรุง
อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อัตราค่าน้ำประปา และการอนุญาตใช้
น้ำประปาเทศบาลตำบลป่าโมก พ.ศ.2567 วาระท่ี ๒ สมาชิกสภา
เทศบาลเห็นชอบให้คงตามร่างเดิม  
(เห็นชอบ     6     เสียง) (ไม่เห็นชอบ   4   เสียง)  
(ไม่ออกเสียง   2   เสียง) 
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 ในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการ 
ประธานสภาเทศบาล ประปา (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2567 และร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล

ป่าโมกปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อัตราค่าน้ำประปาและการ
อนุญาตใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลป่าโมก พ.ศ.2567 วาระที่ ๒ เสร็จสิ้นแล้ว 
ในการพิจารณาวาระที่ ๓ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ 

นางอมรรัตน์ เนื้อจำรูญรัตน์ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65 หมวด ๓ ข้อ ๕2 กำหนดว่า 

"การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมตีให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุผลอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ 
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่"  

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับว่า มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา  

(เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2567 หรือไม่ ได้โปรดยกมือครับ  
- สมาชิกสภาเห็นชอบ 6 ท่าน 
- สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบกรุณายกมือครับ  
- สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ  4      ท่าน 
- สมาชิกสภาไม่ออกเสียง     2    ท่าน 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการ
ประปา (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2567 ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรี
เสนอมา และสภาเทศบาลจะได้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด อ่างทอง
พิจารณาอนุมัตินำออกใช้บังคับ ต่อไป  
(เห็นชอบ     6     เสียง) (ไม่เห็นชอบ   4   เสียง)  
(ไม่ออกเสียง   2   เสียง) 

นายพิเศษศักดิ์  ธัญญะพิเศษศักดิ์  - ผมขอมติที่ประชุม ฉบับต่อไปเลยนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าโมก ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  

อัตราค่าน้ำประปา และการอนุญาตใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลป่าโมก   
พ.ศ.2567 หรือไม่ ได้โปรดยกมือครับ  
- สมาชิกสภาเห็นชอบ 6 ท่าน 
- สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบกรุณายกมือครับ  
- สมาชิกสภาไม่เห็นชอบ  4     ท่าน 
- สมาชิกสภาไม่ออกเสียง     2      ท่าน 
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ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าโมก ปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อัตราค่าน้ำประปา และการอนุญาตใช้น้ำประปา
เทศบาลตำบลป่าโมก พ.ศ.2567 ตามร่างเดิมท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา 
และสภาเทศบาลจะได้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพิจารณา
อนุมัตินำออกใช้บังคับ ต่อไป  
(เห็นชอบ     6     เสียง) (ไม่เห็นชอบ   4   เสียง)  
(ไม่ออกเสียง   2   เสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง อ่ืนๆ  

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญท่านฉลวย กระจ่างจิตร ์สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์    - เรียนท่าน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขออนุญาตเรียน

ถามท่านนายก โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนวัดแสนสุข 
ตามที่ผมได้เสนอไปเมื่อการประชุมสภาครั้งที่แล้ว ก็อยากทราบว่าโครงการ
ส่งงานได้เมื่อไหร่ ซึ่งป้ายโครงการบอกเริ่มทำงานและส่งงานขอให้ท่าน
นายกได้ตอบหน่อยครับถ้าหากไม่ตอบจะมีการตั้งกรรมการเพราะว่าเมื่อ
สักครูจ่ะมีตั้งกรรมการสอบพวกน้องๆ อีกขอขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญท่านพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ผมขอเรียน

ถามท่านประธานสภาว่าการประชุมครั้งนี้เราไม่มีการรับรองรายงานประชุม
ครั้งที่แล้ว ที่ประชุมไปเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุรพร  สรณารักษ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี              เรื่องสนามกีฬาโรงเรียนวัดแสนสุข ผมได้ชี้แจงไปเมื่อครั้งที่แล้วว่าเขามี

คณะกรรมการของโรงเรียน  เทศบาลเป็นผู้ ออกแบบให้ท่ านก็ต้อง 
ไปถามคณะกรรมการของโรงเรียน ว่ามีท่านใดบ้างแล้วก็ตรวจรับงานได้
อย่างไร ท่านต้องสอบถามคณะกรรมการเทศบาลออกแบบให้เท่านั้นเอง 
เราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวการใช้เงินโรงเรียนเป็นอำนาจของคณะกรรมการ
การศึกษาของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนั้นตอบข้อที่ 2 เกี่ยวกับเรื่องรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้วที่ผ่านมาขอให้หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงครับ 

นางลภัสรดา  จงแพทย์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่าน เปน็การประชุมต่อเนือ่งกับครั้งที่แล้ว 

รายงานการประชุมยังดำเนินการไม่เสร็จ ซึ่งการรับรองรายงานการประชุม
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ขอเป็นครั้งต่อไป เพราะเป็นการประชุมต่อเนื่องครั้งที่แล้วเป็นวาระท่ี 1 
ครั้งนี้เป็นวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 เป็นการประชุมเรื่องเดียวกันค่ะ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญท่านฉลวย กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายฉลวย  กระจ่างจิตร์    - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายฉลวย  กระจ่างจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เรื่องโครงการต่างๆ

ที่บอกว่าโรงเรียนให้ทางเทศบาลดำเนินโครงการส่วนผู้รับเหมาคือใครไม่
ทราบ เมื่อท่านเป็นผู้ดำเนินการไกด์ไลน์ให้ทางโรงเรียน ท่านก็ควรจะระบุว่า
วันที่ทำเมื่อไหร่แล้วก็เสร็จสิ้นเมื่อไร ท่านเคยบอกไว้ว่าอย่าเพ่ิงติสนามยังไม่เสร็จ 
ต้องติก่อนครับขนาดติยังไม่ดีเลย ท่านไปดูลำรางน้ำไหลดูไม่ได้ครับผมไปดู
มาก่อนจะมาประชุมสภาจะดูว่าป้ายเปลี่ยนแปลงหรือยังท่านตอบให้ตรง
ประเด็นสิครับดูในสภาท่านตอบดูดีแต่เรื่องจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็ขอ
อนุญาตนะครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์  - เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุรพร  สรณารักษ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี                ผมว่าผมตอบตรงๆ ประเด็นแล้วว่าอำนาจหน้าที่ในการก่อสร้างเป็นเรื่อง

ของโรงเรียนไม่ใช่เรื่องเทศบาล ผมว่าผมตอบตรงแล้วเพราะว่าการจะสร้าง
อะไรในโรงเรียนก็แล้วแต่ โรงเรียนเป็นผู้ เชิญคณะกรรมการการศึกษา
มาแล้วก็ชี้แจงคณะกรรมการศึกษาว่าจะทำอะไรคณะกรรมการการศึกษา
เห็นชอบก็ผ่านคณะกรรมการศึกษาไม่ เห็นชอบก็ทำไม่ ได้  ทุกอย่าง       
อย่างตอนนี้ โรงเรียนก็ขอมาจะปรับปรุงฝ้าในห้องเรียนพัง  ขอให้ช่วย
ออกแบบให้ผมยังต้องเชิญคณะอาจารย์ที่ดูแลโรงเรียนมาปรึกษาหารือว่า
ออกแบบตรงความต้องการของคุณไหมถ้าไม่ตรงความต้องการคุณก็ไปคุย
กับกองช่างให้ออกแบบตรงความต้องการของผู้ใช้งานส่วนเรื่องเขาจะตั้ง
คณะกรรมการใครบ้างทางโรงเรียนเป็นคนเสนอครับไม่ใช่เทศบาลไม่ให้    
ผมไม่ใช่ปลัดฯ เขาตั้งกรรมการเขาขอกองช่างไปครบคุมงานแล้วเขาขอ
มาแล้วก็ส่งให้ไป ส่วนเรื่องป้ายจะเขียนวันที่ผิดจะเขียนไม่ถูกหรือยังไงก็ต้อง
ไปตามที่กรรมการว่าคุณไม่ลงวันที่หรือป้ายไม่ถูกหลัก คุณอาจจะไปมองก็ได้
ว่าป้ายตรงนั้นมันเล็กแต่จริงๆ แล้วมีระเบียบ ซึ่งผอ.แต่ละท่านเขาก็มี
เอกสารของเขามีความชำนาญของเขารุ่นนี้ เป็นรุ่นของผอ.กาแมน        
อาดหมาด บอกว่าป้ายขนาดนี้ใช้ได้เขาก็มีระเบียบของเขาก็ทำตามหน้าที่
ของเขา ผอ.กาแมน อาดหมาด ย้ายไป ท่านที่รักษาการผอ.บอกว่าป้ายเล็ก
เกินไปไม่สวยไม่งามก็ขยับกลับมาเป็นแบบเดิม โครงการแต่ละโครงการอยู่ที่
ผู้ควบคุมงาน และ ผอ.แต่ละท่านเขาก็ต้องใช้ความคิดความสามารถ  
ความรู้ของเขามาปฏิบัติงานขอชี้แจงให้ทราบตามนี้ ครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - เชิญท่านพันตำรวจโท รณกร วงศ์ภู่มณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
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พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี   - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมพันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 ผมได้

สอบถามเรื่องรายงานรับรองรายงานประชุม เจ้าหน้าที่ชี้แจงก็เข้าใจครับว่า
งานเยอะก็คงจะทำไม่ทันแต่ผมก็ขอให้ท่านประธานหรือท่านหัวหน้าสำนัก
ปลัดควบคุมเจ้าหน้าที่ถอดเทปการรายงานครั้งที่แล้ว หัวข้อที่ท่านปลัด 
ชี้แจงว่าไม่สามารถถ่ายเอกสารแจกสมาชิกได้คือเอกสารเกี่ยวกับเรื่องแบบ
การก่อสร้างเนื่องจากเอกสารมากต้องใช้งบประมาณถึง 200,000 บาท 
ถึงจะถ่ายแจกไม่ได้ก็เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ 200,000 บาท    
จึงไม่ถ่ายเอกสารขอให้มีตัวนี้อยู่ด้วย คำพูดของท่านปลัดฯ ว่าผมจะต้องใช้
เอาไปดำเนินการต่อไปว่าไม่ถ่ายเอกสารแจกตามระเบียบของการประชุม
สภาก็ขอให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องถอดเทปให้ละเอียดชัดเจนในการประชุมที่   
จะรับรองในครั้งหน้าขอบคุณครับ 

นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีก หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ เมื่อไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล              เรื่องอ่ืนๆ แล้วการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก ได้ดำนินการมาครบ 
                                         ตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล 
                                         คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและขอปิดการประชุมสมัยสามัญ  
                                         สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 แต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา 10.47 น. 
 
   (ลงชื่อ).................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                           (นางสาวพัทธวรรณ กลิ่นขจร) 
                                      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 
   (ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                       (นางสาววรายุภัสร์  วงสิท) 
                               หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
 
 
   (ลงชื่อ).................................................เลขานุการสภาเทศบาล 
                                       (นางอมรรัตน์ เนื้อจำรูญรัตน์) 
                                เลขานุการสภาเทศบาล 

ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม 2567            
 
 
   (ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                   (นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์) 
                                 ประธานสภาเทศบาล 


